



ด่วนที่สุด บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ คณะทำงานการบริหารจัดการความเสี่ยงและการควบคุมภายในของกรมป่าไม้ โทร. ๕๖๗๒

ที่ ทส ๑๖๐๖.๓๓/ว ๒๓๙

วันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๗

เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ข้อมูล เพื่อประกอบการจัดทำ (ร่าง) แผนการควบคุมภายในของกรมป่าไม้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

เรียน ผู้อำนวยการสำนักแผนงานและสารสนเทศ
ผู้อำนวยการสำนักโครงการพระราชดำริและกิจการพิเศษ
ผู้อำนวยการสำนักการป่าไม้ต่างประเทศ
ผู้อำนวยการสำนักจัดการป่านันทนาการ
ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๑ - ๑๓
ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้สาขาทุกสาขา
ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ผู้อำนวยการกลุ่มนิติการ
ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
ผู้อำนวยการกลุ่มงานจริยธรรม

ด้วยคณะทำงานการบริหารจัดการความเสี่ยงและการควบคุมภายในของกรมป่าไม้จะต้องดำเนินการจัดทำ (ร่าง) แผนการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในของกรมป่าไม้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ตามที่คณะกรรมการการบริหารจัดการความเสี่ยงและการควบคุมภายในของกรมป่าไม้มีมติเห็นชอบในคราวการประชุม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๕ มิถุนายน ๒๕๖๗

ฝ่ายเลขานุการคณะทำงานการบริหารจัดการความเสี่ยงและการควบคุมภายในของกรมป่าไม้พิจารณาแล้ว เพื่อให้เป็นไปตามมติของคณะกรรมการ ฯ และให้การจัดทำ (ร่าง) แผนการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในของกรมป่าไม้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงขอความอนุเคราะห์ให้ท่านโปรดมอบหมายให้ผู้ช่วยส่วนราชการ/หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป ในฐานะคณะทำงานการบริหารจัดการความเสี่ยงและการควบคุมภายในของกรมป่าไม้ ดำเนินการ ดังนี้

๑. จัดทำข้อมูลตามแบบรายงานแผนการควบคุมภายในของกรมป่าไม้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (เอกสาร ๑) โดยเลือกอย่างน้อย ๑ ด้าน ในกรณีนี้ ท่านสามารถศึกษาการจัดทำข้อมูลได้จากคำอธิบายและตัวอย่างประกอบการจัดทำแบบรายงานแผนการควบคุมภายใน ฯ (เอกสาร ๒)

๒. จัดส่งข้อมูลให้ครบถ้วนในรูปแบบหนังสือราชการไปที่สำนักแผนงานและสารสนเทศ โดยส่วนติดตามและประเมินผล ในฐานะฝ่ายเลขานุการคณะทำงาน ฯ และจัดส่งไฟล์ข้อมูลในรูปแบบ MS Word (.doc) และ PDF ทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ rfd_me@hotmail.com ภายในวันศุกร์ที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๗

ทั้งนี้ สามารถดาวน์โหลดแบบรายงานแผน ฯ และเอกสารที่เกี่ยวข้องได้ที่ <http://www.forest.go.th/planning/> หมวดหมู่ “หนังสือเวียน/ประกาศ” หัวข้อ “ขอความอนุเคราะห์ข้อมูล เพื่อประกอบการจัดทำ (ร่าง) แผนการควบคุมภายใน ฯ ๒๕๖๗” หรือสแกน QR Code ที่ปรากฏท้ายหนังสือ หากท่านมีข้อสงสัยประการใด

สามารถ...

สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ คุณพัสวี ไตรยะพานิช นักวิชาการป่าไม้ปฏิบัติการ หรือคุณศรัณญา
ดำรงโภคภัณฑ์ นักวิชาการป่าไม้ โทรศัพท์เคลื่อนที่ ๐๖ - ๑๑๗๖ - ๖๗๒๗ หรือเบอร์ติดต่อภายใน ๕๖๗๒

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณา



(นางสาวพจนีย์ พจนะลาวัลย์)

ผู้อำนวยการส่วนติดตามและประเมินผล

สำนักแผนงานและสารสนเทศ

คณะทำงานและเลขานุการคณะกรรมการบริหารจัดการ

ความเสี่ยงและการควบคุมภายในของกรมป่าไม้



แบบรายงานแผน ฯ
และเอกสารที่เกี่ยวข้อง